

Số: 02/NQ-CCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam
vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh*”; Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về “*Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”*”; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VII và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội ban hành Nghị quyết xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới như sau:

I. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG HỘI VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị khóa IX về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới*”, những năm qua, công tác xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng được các cấp Hội thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả. Nổi bật là:

1. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội CCB các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy Đảng đối với công tác CCB và Hội CCB Việt Nam; trực tiếp là Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới*”. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng và tổ chức Hội cấp trên ban hành nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn và với từng cấp Hội.

2. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, các cấp Hội đã tổ chức chặt chẽ việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, của cấp ủy địa phương và Hội CCB Việt Nam; kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Hội. Công tác nắm bắt, dự báo, định hướng tư tưởng, dư luận CCB và nhân dân trên địa bàn được duy trì thường xuyên, kịp thời phát hiện những vấn đề bức thiết phát sinh từ cơ sở và có những giải pháp linh hoạt, phù hợp sáng tạo, hiệu quả, ngăn ngừa, hóa giải những nguy cơ tác động xấu tới tư tưởng, chính trị của cán bộ, hội viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động trong toàn Hội.

Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” trong toàn Hội. Phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng các sự kiện trọng đại của Đảng, của dân tộc, của Quân đội, địa phương và các hoạt động của Hội. Tổ chức sôi nổi, hiệu quả phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, gắn với các cuộc vận động, các phong trào của Trung ương và địa phương phát động.

3. Các cấp Hội đã quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 05/NQ-CCB và Nghị quyết số 09/NQ-CCB của Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VI về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội gương mẫu về phẩm chất, năng lực. Tổ chức Hội từ Trung ương tới cơ sở được đầu tư xây dựng và phát huy hiệu lực, hiệu quả trong quá trình hoạt động. Ban Chấp hành, Thường vụ, Thường trực Hội CCB các cấp thường xuyên được kiện toàn; tuyển dụng cán bộ, nhân viên bảo đảm số lượng, chất lượng. Hằng năm, các cấp Hội chủ động tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác cho đội ngũ cán bộ; nhiều tỉnh, thành Hội tổ chức thi cán bộ cơ sở giỏi. Đội ngũ cán bộ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức, duy trì mọi hoạt động của Hội, quản lý hội viên và thực hiện nền nếp công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội. Ngành Tuyên giáo Trung ương Hội và cấp tỉnh, thành phố từng bước được kiện toàn về tổ chức, biên chế; xây dựng, ban hành cơ bản, đồng bộ các quy chế, quy định hoạt động và xây dựng các thiết chế văn hóa, đầu tư trang bị phương tiện phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền.

4. Hội CCB các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và lực lượng vũ trang ký kết, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường quan hệ với các tổ chức CCB quốc tế, Liên đoàn CCB các nước ASEAN. Tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ với Hiệp hội CCB Lào và Hội CCB Campuchia; đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch Liên đoàn CCB các nước ASEAN năm 2020 và 2021, góp phần nâng cao vị thế của đất nước và của Hội CCB Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

5. Hội CCB các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành một số chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đề án tiền lương, phụ cấp đối với CCB; thực hiện đúng và tích cực giám sát việc bảo đảm các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với CCB, cựu quân nhân; tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, tri ân đồng đội, hỗ trợ, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi... kịp thời động viên, giúp đỡ hội viên, CCB vượt qua khó khăn, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

6. Đánh giá chung

6.1. Ưu điểm

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các cấp, các ngành từ Trung ương tới cơ sở, Hội CCB Việt Nam đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng đạt chất lượng, hiệu quả tốt; trực tiếp góp phần xây dựng

tổ chức Hội vững mạnh toàn diện và phát triển vững chắc. Tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên phát huy bản chất “*Bộ đội Cụ Hồ*”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống; phối hợp làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế. Hội CCB Việt Nam luôn giữ vững vị trí, vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội uy tín, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

6.2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân khuyết điểm

- Hạn chế, khuyết điểm

Trước những diễn biến phức tạp từ tình hình an ninh chính trị trên thế giới, trong khu vực và những khó khăn, thách thức ở trong nước, một số cán bộ, hội viên có biểu hiện hoài nghi, dao động, chưa thật sự tin tưởng và gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng ở một số Hội CCB cấp cơ sở có thời điểm còn hạn chế; nắm tình hình và định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, hội viên có lúc, có nơi chưa toàn diện, kịp thời; công tác giáo dục nội dung, hình thức chưa phong phú, chưa thu hút được đông đảo hội viên tham gia; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội và các biểu hiện công thân có nơi còn lúng túng; công tác thông tin, tuyên truyền có thời điểm chưa nhanh nhạy; tổ chức phong trào thi đua “Cụu chiến binh gương mẫu” có thời điểm chưa thường xuyên, có nơi chưa gắn kết với phong trào “Cụu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Chất lượng sinh hoạt, nội dung và hình thức hoạt động của một số tổ chức hội còn hạn chế, có thời điểm chưa phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội ở một số địa phương, nhất là cơ sở nhiều nơi còn khó khăn; tỷ lệ Chủ tịch Hội CCB cơ sở là cán bộ quân đội nghỉ hưu chỉ đạt 32%; một số ít cán bộ còn biểu hiện “chủ nghĩa kinh nghiệm”, chưa tích cực tham gia các hoạt động của Hội, có trường hợp còn vi phạm phải xử lý kỷ luật, pháp luật.

- Nguyên nhân khuyết điểm

Nguyên nhân khách quan: Sự tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, nạn tham nhũng, tiêu cực trong nước và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch; tổ chức, biên chế của Hội CCB cấp tỉnh, cấp huyện và lực lượng trực tiếp làm công tác giáo dục, tuyên truyền nhiều nơi còn bất cập; chế độ chính sách cho cán bộ cấp cơ sở một số nơi quan tâm chưa đầy đủ, đã ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng.

Nguyên nhân chủ quan: Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCB và Hội CCB ở một số tổ chức Hội cấp quận, huyện và cơ sở chưa chủ động; chỉ đạo công tác xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng có tổ chức cơ sở Hội chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao. Một số ít cán bộ Hội, nhất là cấp huyện, cấp cơ sở trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác có mặt còn hạn chế; có

đồng chí trách nhiệm, uy tín chưa cao, nhưng lại thiếu ý chí tự học, tự rèn để vươn lên. Một số ít hội viên chưa tích cực, tự giác tham gia sinh hoạt và công tác Hội; có trường hợp còn biểu hiện “công thân”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỘI VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới, trong khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta có nhiều thời cơ, vận hội để hội nhập, phát triển, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức, nhất là nạn tham nhũng, tiêu cực và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Hội CCB được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; được các cấp, các ngành từ Trung ương tới cơ sở phối hợp, giúp đỡ; được các tầng lớp nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Song yêu cầu nhiệm vụ của Hội ngày càng cao; số lượng hội viên CCB trải qua chiến đấu và hội viên ở các đơn vị Khối 487 giảm. Một số tổ chức Hội ở cấp huyện, cấp cơ sở thay đổi theo yêu cầu sáp nhập các đơn vị hành chính của địa phương; cán bộ các cấp Hội sẽ giảm theo yêu cầu tinh giản biên chế; nguồn cán bộ ở cơ sở nhiều nơi rất hạn chế; cùng với những tồn tại, khuyết điểm trong công tác xây dựng Hội thời gian qua, sẽ tác động tới nhận thức, tư tưởng của hội viên và ảnh hưởng trực tiếp kết quả hoạt động của tổ chức Hội.

Từ tình hình trên, Ban Chấp hành Trung ương Hội yêu cầu các cấp Hội thực hiện tốt quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới như sau:

1. Quan điểm

1.1. Thường xuyên quán triệt, chấp hành và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đối với công tác CCB. Trực tiếp là quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ Đảng, các tổ chức Hội cấp trên.

1.2. Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng phải toàn diện, đồng bộ, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin, trách nhiệm, lòng trung thành, luôn giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho cán bộ, đảng viên, hội viên là trọng tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác là then chốt.

1.3. Kế thừa kết quả, kinh nghiệm xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng thời gian qua; tích cực nghiên cứu, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới; chống phô trương, hình thức.

1.4. Phát huy sức mạnh của mọi tổ chức, mọi lực lượng và phương tiện; thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các cấp Hội với cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác CCB và Hội CCB Việt Nam. Tập trung xây dựng Hội thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ tiêu biểu về phẩm chất và năng lực công tác; giáo dục, động viên toàn thể hội viên luôn giữ vững và phát huy

bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xứng đáng với vai trò, vị trí là lực lượng nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc trong quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2027 và những năm tiếp theo

- Phân đấu xây dựng 100% tổ chức Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng.
- Phân đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, không có hội viên “công thân”, “kiêu ngạo”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ số lượng, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực công tác, phân đấu 100% cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
- Hàng năm phân đấu trên 90% tổ chức Hội, trên 80% hội viên hoàn thành tốt, trong đó có 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, các cấp ủy Đảng và tổ chức Hội cấp trên đối với mọi hoạt động của Hội CCB

Đây là yếu tố then chốt, vừa bảo đảm các cấp Hội hoạt động theo đúng nguyên tắc tổ chức, vừa trực tiếp giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Vì vậy, Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Thường vụ các cấp Hội CCB phải nắm vững nguyên tắc: Hội CCB đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp Hội phải tuân thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự quản lý về mặt nhà nước của chính quyền từng cấp; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong mọi hoạt động. Từng cấp Hội tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCB và Hội CCB sát với tình hình thực tiễn và tích cực triển khai thực hiện; lựa chọn, giới thiệu những cán bộ, hội viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm cao để bầu vào cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và vai trò của CCB trong hệ thống chính trị ở địa phương.

Các cấp Hội phải đề cao trách nhiệm chính trị, chủ động tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của chính quyền địa phương; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; kịp thời phát hiện, đề xuất các biện pháp xử lý và phối hợp giải quyết dứt điểm những nhân tố gây mất ổn định ở địa phương.

Ban Chấp hành, Thường trực Hội CCB các cấp thường xuyên nắm chắc, dự báo và đánh giá sát đúng tình hình chính trị, tư tưởng tác động đến tổ chức Hội và hội viên. Sáu tháng và hàng năm xác định cụ thể các chủ trương, giải pháp lãnh đạo và phân công, gắn trách nhiệm của cán bộ trong chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

3.2. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời hiệu quả; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân dân. Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin cho cán bộ, hội viên vào Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, truyền thống và nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, trong học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ toàn diện, nghiêm túc, chất lượng các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết phải được triển khai linh hoạt, sáng tạo, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; kết hợp chặt chẽ các hình thức tổ chức học tập, nghiên cứu như: học tập trung, trực tuyến, trực tiếp, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm trao đổi, thi tìm hiểu, tham quan truyền thống; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với CCB và nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Thường xuyên nắm chắc, dự báo sát, định hướng đúng tình hình tư tưởng, dư luận CCB và nhân dân trong địa bàn, nhất là những địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp đông người, vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc ít người. Chủ động dự kiến những tình huống nảy sinh và đề ra biện pháp giải quyết. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35 các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Khuyến khích, động viên hội viên phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa các trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “công thân”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần giữ vững tư tưởng của Đảng trong các cấp Hội và sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, thi đua, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc và của Hội. Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác, sử dụng hiệu quả các phương tiện thông tin của Hội và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, Quân đội, địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về CCB Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và các phong trào, cuộc vận động, chương trình mục tiêu quốc gia do Trung ương, địa phương phát động. Thực hiện tốt các Tiêu chí “Cựu chiến binh gương mẫu” và các quy chế, quy định về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cụm, khối thi đua. Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

3.3. Coi trọng xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực công tác; xây dựng ngành tuyên giáo vững mạnh

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 05/NQ - CCB và Nghị quyết số 09/NQ - CCB của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI về xây dựng tổ chức cơ sở Hội và công tác cán bộ. Tập trung tham mưu, đề xuất, bảo đảm sự thống nhất về tổ chức, biên chế của Hội CCB cấp tỉnh, cấp huyện và tạo nguồn chủ tịch Hội CCB cơ sở; sắp xếp tổ chức Hội cấp huyện và cơ sở theo quy hoạch sáp nhập các đơn vị hành chính của địa phương; tích cực đổi mới nội dung và coi trọng chất lượng hiệu quả các mặt hoạt động và sinh hoạt Hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, theo hướng giảm thủ tục, giấy tờ, hội họp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động; tích cực tuyên truyền, vận động các đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm Điều lệ Hội.

Nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các quy định để khuyến khích, động viên sỹ quan có quân hàm, chức vụ, uy tín cao tích cực tham gia công tác Hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp đủ số lượng và chất lượng ngày càng cao; gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực công tác; có tín nhiệm cao với cấp uỷ, chính quyền và hội viên; bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực Chủ tịch Hội CCB xã, phường, thị trấn và Chủ tịch Hội CCB khối 487 ở cơ sở; nâng cao tỷ lệ CCB nghỉ hưu làm Chủ tịch Hội cấp cơ sở.

Xây dựng ngành tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng. Từng cấp Hội phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên giáo phù hợp; sớm kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan, cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế, quy định hoạt động và định kỳ bồi dưỡng, tập huấn cán bộ tuyên giáo; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, tuyên truyền.

3.4. Tăng cường xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết với các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn kết quốc tế, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng

Thường xuyên quan tâm xây dựng sự đoàn kết nội bộ thống nhất cao, nhất là đoàn kết trong Ban Chấp hành và Thường vụ các cấp Hội phải thực sự là hạt nhân đoàn kết trong tổ chức Hội; xây dựng mối đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thế hệ CCB. Tổ chức Hội và cán bộ, hội viên phát huy dân chủ, chân thành đóng góp ý kiến, hỗ trợ, thường xuyên giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, công tác và vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Hội CCB các cấp phát huy vai trò nòng cốt là hạt nhân đoàn kết trong khối Mặt trận để không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục rà soát, ký kết và thực hiện tốt quy chế phối hợp, chương trình công tác giữa Hội CCB Việt Nam với Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở, với Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân CCB Việt Nam để thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chương trình mục tiêu quốc gia. Trọng tâm là phong trào: “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”... để giữ vững niềm tin về CCB trong lòng nhân dân.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện chủ trương của Đảng về nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân. Đẩy mạnh quan hệ với CCB các nước có chung đường biên giới, các nước thành viên VECONAC, các nước lớn, các nước phát triển và các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống. Tích cực vận động các đối tác, các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ giải quyết, khắc phục hậu quả chiến tranh, chất độc da cam/dioxin, trực tiếp là giúp đỡ các hoạt động tại Làng Hữu nghị Việt Nam. Duy trì, phát triển và đưa quan hệ hợp tác quốc tế của Hội đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần nâng cao vị thế của đất nước và hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội CCB Việt Nam.

3.5. Quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên và CCB, thực hiện tốt chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ CCB

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, hội viên. Từng cấp Hội tăng cường giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với CCB, cựu quân nhân và người có công với cách mạng; chủ động xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả các quỹ ủng hộ, giúp đỡ CCB vượt qua khó khăn; phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức chu đáo các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, tri ân đồng đội, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ, giúp đỡ gia đình khó khăn và các mặt công tác chính sách đối với CCB. Làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các địa phương có những chính sách, chế độ phù hợp cho cán bộ Hội, nhất là cán bộ cơ sở xã phường, các chi hội để động viên khuyến khích cán bộ tiếp tục cống hiến cho công tác Hội và sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đề nghị các cơ quan Nhà nước và các địa phương quan tâm giải quyết chế độ, chính sách, nhất là chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho hội viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo, triển khai và định kỳ sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết.

2. Ban Chấp hành các cấp Hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết theo quy định.

3. Ban Tuyên giáo chủ trì phối hợp với các cơ quan Trung ương Hội hướng dẫn thực hiện và thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW, Ban Tổ chức TW,
- Ban Dân vận TW, Văn phòng TW Đảng (để b/c);
- Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội;
- Các tỉnh, thành Hội, Khối 487;
- Các CQ, đơn vị trực thuộc TW Hội;
- Lưu VT-M.230b.

**TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH**



Bê Xuân Trường